

Source :

กรุงเทพธุรกิจ

61177193

Date :

- 1 ส.ย. 2561

Page :

5

No :

ลุยสตาร์ทอัพ 50 ล้านดอลลาร์ 'ปตท.' ต่อยอดเทคโนโลยี

เผยสนใจลงทุนกองทุน
กลุ่มไอเอที ปัญญาประดิษฐ์
เทคโนโลยีดิจิทัล

กรุงเทพธุรกิจ ● ปตท. เล็งลงทุนใน

กองทุนร่วมลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุน
ปีนี้ เตรียมงบรองรับ 50 ล้านดอลลาร์
เล็งกลุ่มสตาร์ทอัพในสิงคโปร์ หวัง
ต่อยอดเทคโนโลยีเพิ่มโอกาสธุรกิจใหม่
นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ นวัตกรรมและดิจิทัล
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า
ปตท. ได้ตั้งงบประมาณสำหรับลงทุนใน
กองทุนร่วมลงทุน (Venture Capital)
ในปี 2561 ไว้ที่ 50 ล้านดอลลาร์ ซึ่งมี
เป้าหมายจะเข้าลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุน
และจะเน้นไปในกลุ่มสตาร์ทอัพที่อยู่ใน
แถบเอเชีย เช่น สิงคโปร์ ที่นับว่าเป็น
ศูนย์กลางในการจัดตั้ง Venture
Capital และในประเทศไทย โดยไม่
เลือกลงทุนเฉพาะในสหรัฐหรือยุโรป
อย่างเดียว

ทั้งนี้จากปีที่ผ่านมา ปตท. มีการ
ลงทุนไปในสหรัฐแล้ว 4 กองทุน
ในรูปแบบ Corporate Venture
Capital (CVC) มูลค่าลงทุนเกือบ
40 ล้านดอลลาร์ ซึ่งแต่ละกองทุน
จะใช้เงินประมาณ 8-10 ล้านดอลลาร์
ขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละกองทุนจะเปิด
โอกาสให้เข้าร่วมลงทุนระดับใด

“กองทุนประเภท CVC จะเป็น
ลักษณะเหมือนบริษัทที่ทำหน้าที่
มองหาธุรกิจที่กำลังจะเกิดขึ้น แล้ว
เอาเงินเข้าไปร่วมลงทุนด้วย และหาก
ธุรกิจมีทิศทางที่ดีก็มี 2 ทางเลือก คือ

เข้าไปลงทุนเพิ่มหรือหากมีบุคคลสนใจ
ซื้อก็พร้อมที่จะขายออก ซึ่งก็จะมีผล
ตอบแทนการลงทุนกลับมา ซึ่งจะ
แตกต่างจากการลงทุนในกลุ่มสตาร์ทอัพ
ที่เป็นการลงทุนจริงในธุรกิจเกิดใหม่
ที่จะทำได้รวดเร็วกว่าและมีโอกาส
การต่อยอดเทคโนโลยีได้แต่จะลงทุน
ได้เพียงเจ้าเดียวเท่านั้น”

โดยการเข้าไปลงทุนในกองทุนของ
ปตท. นั้น นอกเหนือจะได้รับตอบแทน
การลงทุนแล้ว ยังเป็นการเพิ่มโอกาส
ต่อยอดเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอนาคต
ส่วน 4 กองทุนที่ ปตท. ได้เข้าไปลงทุน
แล้วนั้น มีอยู่ 1 กองทุน ได้ขายบริษัท
ไปแล้วและมีกำไรกลับมาสู่ ปตท. แล้ว
อีกทั้ง ปตท. ยังสนใจที่จะลงทุน
ในกองทุนกลุ่ม Internet of Things
(IoT), ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และธุรกิจ
ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะ
หลังจากที่คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติ
ให้ลงทุนในกองทุนอื่นนอกเหนือจาก
ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานด้วย

นอกจากนี้ ปตท. ได้รับทราบว่ามี
กองทุนที่ ปตท. ได้เข้าไปลงทุนในสหรัฐ
แล้วกองทุนดังกล่าวเข้าไปถือหุ้นทางอ้อม
ในบริษัท จีแอลที กรีน (ประเทศไทย)
จำกัด ที่เป็นผู้ลงทุนเครือข่ายสถานี
อัดประจุไฟฟ้า (Charging Station)
ในประเทศไทย ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดี
ที่สุดท้ายกลับเข้ามาลงทุนธุรกิจ
สตาร์ทอัพในประเทศไทย ซึ่งมีโอกาส
ที่จะหารือเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการลงทุน
ต่อไป

นายชยพล หลีระพันธ์ ผู้จัดการ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท จีแอลที กรีน
(ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบัน

บริษัทมีผู้ร่วมทุนเป็นคนไทย คือบริษัท
โพลีเทคโนโลยี จำกัด ถือหุ้น 51% ร่วมกับ
Greenlots จากสหรัฐ ซึ่งเป็นผู้พัฒนา
ซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีการชาร์จ
รถยนต์ไฟฟ้า ถือหุ้นอยู่ 49% โดย
Greenlots จะเป็นผู้พัฒนาระบบชาร์จ
รถยนต์ไฟฟ้าในสหรัฐราว 2,000 แห่ง
ภายใน 2-3 ปีนี้ และยังมีเครือข่ายอีก
17 ประเทศทั่วโลก เช่น สิงคโปร์ ฮองกง
และไทย

ทั้งนี้เมื่อกลางปีที่ผ่านมา กลุ่มปตท.
ได้เข้าไปลงทุนใน Greenlots ที่สหรัฐ
ทางอ้อม เนื่องจาก ปตท. ถือหุ้นใน
กองทุน EIP และ EIP ได้เข้ามาซื้อ
กิจการ Greenlots ในสหรัฐ โดยถือหุ้น
มากกว่า 50% ดังนั้น การที่บริษัทมี
กลุ่มปตท. เข้ามาถือหุ้น ในอนาคตก็อาจจะ
มองหาโอกาสความร่วมมือกันต่อไป

โดย ปัจจุบัน บริษัทได้ให้บริการ
ติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าในประเทศไทย
ไปแล้ว 73 หัวจ่าย และมีเป้าหมายจะ
ติดตั้งให้ได้ 16 หัวจ่ายในปีนี้ และมี
สัญญารับผิดชอบติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า
ให้กับ ปตท. จำนวน 30 หัวจ่าย 20 สถานี
รวมถึงยังมีลูกค้ากลุ่มอื่นๆ เช่น เซ็นทรัล
บีเอ็มดับเบิลยู, นิสสัน และการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

นอกจากนี้ ยังสนใจที่จะนำบริษัท
โพลีเทคโนโลยี จำกัด เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอีก 2 ปีข้างหน้า
เพื่อระดมทุนสำหรับใช้ดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทต่อไป เช่น การให้บริการวางท่อ
เข้าโรงงาน, รับปรึกษา, ออกแบบ และ
สร้างแก่ผู้ประกอบการสถานี NGV,
ติดตั้ง NGV ด้วยอุปกรณ์คุณภาพสูง,
พลังงานทดแทน